



**Đức Thánh Cha thăm viếng nhà tù Verona, ngài mời gọi các tù nhân: Hãy chia sẻ nỗi đau với Thiên Chúa và với tha nhân.  
Thanh Quảng sdb**

Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm nhà tù Montorio ở Verona, kêu gọi những tù nhân “hãy thân thưa với Thiên Chúa nỗi đau của anh chị em và giúp nhau vượt qua nỗi đau đó”.

(Tin Vatican - Joseph Tulloch)

Chuyến viếng thăm bận rộn của Đức Thánh Cha Phanxicô kéo dài một ngày ở nhà tù Montorio, thành phố Verona.

Đa số các tù nhân và nhân viên trại tù đã tập trung tại sân thể thao của nhà tù để chào đón Đức Thánh Cha, trong khi những tù nhân khác theo dõi từ cửa sổ phòng giam của họ.

Sau bài chào mừng của giám đốc nhà tù, bà Francesca Gioieni và Duarte, một tù nhân trẻ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ...

### **Nhà tù là nơi ở của nhân loại**

Đức Thánh Cha nói: “Đối với Cha, việc bước vào nhà tù luôn là một thời khắc quan trọng, bởi vì nhà tù là nơi huấn luyện cải huấn cao cả”.

Ngài nói trong tù, con người “được giáo huấn, đôi khi với đau khổ tương xứng tội phạm sau khi bị xét xử, đôi khi có sai lầm và đau khổ”.

Tuy nhiên, ĐTC nói như bài phát biểu của tù nhân Duarte, nhà tù cũng có “đầy sức mạnh, khao khát được tha thứ và ý muốn chuộc lỗi lầm”.



*Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với các nhân viên và những người bị giam giữ tại nhà tù.*

### **Những vụ tử tử gần đây**

Sau đó, Đức Thánh Cha nói thêm rằng ngài đau buồn khi biết rằng một số tù nhân trong nhà tù gần đây đã tự kết liễu đời mình.

Ngài nói: “Đây là một hành động đáng buồn và khủng khiếp mà chỉ có sự tuyệt vọng và đau đớn không thể chịu được mới đưa đến cái chết!”.

Đức Thánh Cha nói, sự sống là một “món quà độc nhất vô nhị”, cho chúng ta và cho người khác, và “trên hết nó là món quà từ Thiên Chúa, Đáng không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và Đáng luôn lắng nghe, chia vui sẻ buồn cùng chúng ta”.

Đức Giáo Thánh Cha mời gọi các tù nhân hãy “thân thưa với Thiên Chúa về nỗi đau của anh chị em và giúp nhau vượt thắng nó, như những người bạn cùng đồng hành”.

## **Thiên Chúa, ‘Cha của tất cả’**

Trong bài phát biểu chào mừng, giám đốc nhà tù cho hay các tù nhân đến từ 40 quốc gia khác nhau và có nhiều nền tảng tôn giáo khác nhau. “Thiên Chúa duy nhất”, Đức Thánh Cha nói với các tù nhân. “Các nền văn hóa của chúng ta đã dạy chúng ta gọi Ngài bằng những cái tên khác nhau và tìm thấy Ngài theo những cách thức khác nhau, nhưng Ngài luôn là Cha của tất cả chúng ta.”

“Ngài là một”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “và tất cả các tôn giáo, tất cả các nền văn hóa, đều nhìn về một Thiên Chúa theo những cách thức khác nhau. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Có Ngài ở bên, chúng ta có thể vượt qua nỗi tuyệt vọng và sống mọi khoảnh khắc như thời điểm thích hợp để bắt đầu lại.”



*Đức Thánh Cha Phanxicô với giám đốc nhà tù Francesca Gioieni*